

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 3 บ้านโพธิ์ศรีสำราญ หมู่ที่ 13
ตำบลห้วยนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ประธานกลุ่ม นางประดับ สมณะ


สมาชิก จำนวน 30 คน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ นายยงยุทธ โภคานิตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน โพธิ์ศรีสำราญ

บ้านโพธิ์ศรีสำราญได้แยกออกมาจากบ้านห้วยนาในปี พ.ศ. 2536 โดยมีนายแนน บุญกว้าง เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกและในปี พ.ศ. 2552 นายชัยวิทย์ คามเขต ได้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 ได้ริเริ่มให้ชาวบ้านในชุมชนได้ออกมาช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชน ช่วยกันปลูกจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สุขของชาวบ้านในชุมชนและในสังคม ปัจจุบัน นางประดับ สมณะ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ศรีสำราญ หมู่ที่ 13 มีครัวเรือนทั้งหมด 112 ครัวเรือน ประชากร จำนวน 427 คน

 แยกเป็นชาย 203 คน

 แยกเป็นหญิง 224 คน

ข้อมูล/กิจกรรมเด่นของกลุ่ม

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

“กองทุนแม่ของแผ่นดิน” มีองค์ประกอบ 3 ส่วน

1. เงินขวัญถุงพระราชทาน เป็นพระราชทรัพย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานให้กับหมู่บ้านและชุมชน เพื่อนำมาจัดสรรให้กับหมู่บ้านและชุมชนครั้งแรก 8,000 บาท เงินจำนวนนี้เปรียบเสมือนสิ่งทีระลึกถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นเงินพระราชทานอันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นและถือว่าเป็นเงินศักดิ์สิทธิ์อันหาที่เสมอเหมือนไม่ได้ จึงเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงในหมู่บ้านและชุมชน โดยมีการใช้จ่าย และเมื่อปี พ.ศ. 2554 ชุมชนโพธิ์ศรีสำราญได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงเพิ่มอีกจำนวน 20,000 บาท โดยการส่งตัวแทนของชุมชนไป รับ ณ ห้องประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 และนำมามอบให้กับชาวชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านโพธิ์ศรีสำราญโดยมีประธานกองทุนเป็นผู้รับ

2. ทุนศรัทธา เป็นเงินที่ราษฎรในหมู่บ้าน / ชุมชน ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกันบริจาคเข้ากองทุนอย่างต่อเนื่องและรวบรวมด้วยพลังศรัทธา สมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ในหมู่บ้านเป็นการแสดงออกทางสังคมของหมู่บ้าน / ชุมชน ที่ต้องการไม่ให้มีปัญหาเสพติดเกิดขึ้นใน

หมู่บ้านอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม โดยที่ชุมชนโพธิ์ศรีสำราญได้นำเงินที่ได้รับพระราชทานมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยแล้งเพื่อนำเงินไปประกอบอาชีพเสริม เช่น ปลูกผัก ปลูกข้าวโพด และถั่วฝักยาวขาย เป็นต้น เมื่อประสบผลสำเร็จ จึงได้ร่วมกันบริจาคเงินเข้าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อนำไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาต่างๆ และได้มีการร่วมทำผ้าป่าสามัคคีขึ้นในชุมชนซึ่งชาวบ้านและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีและได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

3. ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนโพธิ์ศรีสำราญได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมกับสมาชิกได้มีข้อคิดทำโครงการเสื้อของกองทุนแม่ มาจำหน่ายให้กับสมาชิกของกองทุนเพื่อนำรายได้เข้าสมทบกองทุนซึ่งก็เป็นผลสำเร็จ เพื่อให้เกิดความสามัคคี และเสื้อก็เป็นสัญลักษณ์ ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งจัดทำในโทนของสีฟ้าที่เป็นสัญลักษณ์แม่ของแผ่นดิน รายได้ในการจำหน่ายเราได้นำไปช่วยเหลือชาวบ้านและจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านได้อย่างเพียงพอต่อไป

การช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชน

กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนโพธิ์ศรีสำราญ จากการประชุมคณะกรรมการและชาวบ้าน มีมติว่าจะร่วมสงเคราะห์ ศพผู้เสียชีวิต รายละเอียด 200 บาท

ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในชุมชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

โครงการธนาคารความดี

จุดประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านได้มีจิตสำนึกมองเห็นคุณค่าของการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชน ชุมชนน่าอยู่ห่างไกลยาเสพติดมีความเข้มแข็งและยั่งยืน



ภาพที่ 1 การมอบใบเกียรติคุณให้กับผู้บำเพ็ญตนทำความดีอย่างสม่ำเสมอในชุมชนและสังคม



ภาพที่ 2 - 3 การบำเพ็ญประโยชน์ของประชาชนในชุมชน

กลุ่มปั้นเตาอังโล่

กลุ่มปั้นเตาอังโล่บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งให้การฝึกอบรมการปั้นเตาเพื่อใช้ในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจกรรมที่ใช้พลังงานในครัวเรือนเนื่องจากเตาอังโล่ เป็นเตาหุงต้มที่คนไทยคุ้นเคยมานาน แต่ปัจจุบันความนิยมการใช้เตาอังโล่ลดน้อยลง เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยที่สะดวกสบายและถูกนำเสนอให้คนไทยได้เลือกใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อความ สะดวก สะอาด ประหยัด และมีรสนิยม เช่น เตาก๊าซ เตาไฟฟ้า เตามอเตอร์เวฟ เป็นต้น เตาหุงต้มประสิทธิภาพ สูงคือ เตาอังโล่ที่ถูกปรับปรุงรูปทรง โดยใช้ หลักวิชาการเข้ามาช่วย ทำให้รูปร่างเพรียว สวยงามมากขึ้น ทนทานมากขึ้น วัสดุมีคุณภาพดีขึ้น จุดไฟติดเร็วขึ้น ไม่มีควันและก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ หุงต้มสุกเร็ว เก็บความร้อนได้นาน

ที่สำคัญคือประหยัดไฟและถ่านได้ มากกว่าเตาอังโล่ธรรมดาถึงร้อยละ 15-20

กลุ่มปั้นเตาอังโล่บ้านโพธิ์ศรีสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ก่อตั้งเมื่อ 20 สิงหาคม 2558 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 24 คน โดยมีนายคำดี สุวรรณพิมพ์ เป็นประธานกลุ่ม



ภาพที่ 4 -5

กระบวนการผลิตเตาอังโล่



ภาพที่ 6 -7 กระบวนการผลิตเตาอั้งโล่

กลุ่มทอผ้า

กลุ่มทอผ้าบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 12 คน เป็นการทอผ้าตามภูมิปัญญาของชาวบ้าน ที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น เป็นลักษณะการทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพเสริมในครัวเรือน โดยจะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะเข้ามารับซื้อในหมู่บ้าน และตัดเย็บจำหน่ายตามงานเทศกาลต่าง ๆ โดยมีนางเขาวณี ประโคถานัง เป็นประธานกลุ่ม ราคาการจำหน่าย เมตรละ 150 บาท ซึ่งจะแบ่งรายได้เข้ากลุ่มเมตรละ 2 บาท เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนสนับสนุนการผลิตภายในกลุ่ม โดยเฉลี่ยสมาชิก 1 คนสามารถทอผ้าตลอดทั้งปี ได้ประมาณ 600 เมตรต่อปี หรือภาษาชาวบ้านเรียก 3 หูก



ภาพที่ 8 - 9 การทอผ้าของสมาชิก



ภาพที่ 10 -11 ลักษณะลายผ้า

กลุ่มปลูกผัก

กลุ่มปลูกอินทรีที่บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกในหมู่บ้านในการใช้พื้นที่สาธารณะกุดตาแมว ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่บริเวณรอบ ๆ ขอบสระในการปลูกผักอินทรีเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 70 คน โดยจัดสรรพื้นที่ปลูกคนละ 5 เมตร ผลผลิตนำไปจำหน่ายตลาดเทศบาลชุมชนโพธิ์ศรีสำราญ ซึ่งมีหน่วยงานภาคีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนความรู้ อุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ เช่น สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู สนับสนุนการติดตั้งระบบน้ำในการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ในการขับเคลื่อนการผลิตพืชแบบอินทรีย์ เพื่อความยั่งยืนในการผลิต และความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค



ภาพ

ที่ 12 -
หนอง



13
น้ำ

สาธารณะกุดตาแมว

ภาพที่ 14 - 15 ลักษณะการประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรบริเวณหนองน้ำสาธารณะกุดตาแมว
กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มและการบูรณาการกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ

สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดภัยและเกษตรกรที่สนใจการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย เพื่อส่งเสริมการผลิตพืชให้ปลอดภัยจากสารเคมี รวมถึงเป็นการลดต้นทุนการผลิต



ภาพที่ 16 - 17 การอบรมเชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรียส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์
ทางการเกษตร ลดการใช้สารเคมี เพื่อการผลิตที่ยั่งยืน

สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกรที่สนใจการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิต พืชผักสวนครัวให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เช่น มะนาวแป้นพิจิตร มะกรูด มะละกอพันธุ์แขกดำ กล้วยเพาะเนื้อเยื่อ พันธุ์ปากช่อง 50



ภาพที่ 18 - 19 อบรมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



ภาพที่ 20 -21 ปัจจัยสนับสนุนการเกษตรเกษตรกรและสมาชิกที่เข้าร่วมอบรม

สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายภายในจังหวัด และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน การประกอบอาชีพในชุมชน โดยนำระบบเกษตรที่ให้ความสมดุลของมิติ เศรษฐกิจพอเพียง สังคม และระบบนิเวศ โดยช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในไร่นา ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกให้มากที่สุด ให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน



ภาพที่ 22 - 23 กิจกรรมศึกษาดูงาน

การจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อ VCD สื่อการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เพื่อปรับกระบวนการทัศนในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู และหน่วยงานภาคี เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีมติในการเรียนรู้ร่วมกันทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.



ภาพที่ 24 - 25 การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกในโครงการฯ

สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดกระบวนการเรียนรู้ เรื่องการจดบันทึกรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน การจัดทำบัญชีครัวเรือนเบื้องต้น เพื่อให้เห็นความสำคัญและการนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการออม และการจดบันทึก



ภาพที่ 26 - 27 การ

เรียนรู้เรื่องการจดบันทึกรายรับรายจ่าย บัญชีครัวเรือนเบื้องต้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานภาคีจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนโพธิ์ศรีสำราญเป็นศูนย์ปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ประจำอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และมีการลงนามร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ทั้ง 12 ศูนย์

ของจังหวัดหนองบัวลำภู ในการปฏิญาณตน ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีการผลิตพืช เพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค และเพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร



ภาพที่ 28 - 29 การอบรมการผลิตพืชแบบ

ปลอดภัยและร่วมจัดนิทรรศการสินค้าปลอดภัย

การเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ เมื่อน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

สมาชิกที่ได้เข้าร่วมเรียนรู้ ในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จากการเรียนรู้ผ่านสื่อ VCD ที่ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เกิดการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการเกษตรแบบผสมผสานโดยยึดหลักเกษตรกรทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังได้ปรับทัศนคติเกี่ยวกับการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง เพื่อความยั่งยืน การใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มการสร้างเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการที่ได้นำไปทดลองใช้ในชีวิตประจำวันและประสบความสำเร็จสอดคล้องเหมาะสมกับวิถีชีวิต เกิดการแลกเปลี่ยนการสอนในเองในกลุ่มสมาชิก เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นฐานของแต่ละคน

แผนการดำเนินงานของกลุ่มโพธิ์ศรีสำราญ

1. วางแผนการปลูกพืชเพื่อให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดฤดูกาล
2. จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อให้มีกองทุนหมุนเวียนสำหรับสมาชิก
3. จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง ลดต้นทุนการผลิต
4. เข้าร่วมโครงการตลาดสีเขียวเพื่อจำหน่ายพืชผักปลอดภัยจากสารเคมี
5. ตั้งธนาคารปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ